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เร่ือง แจ้งข่าวเร่ืองลดการผลิตลงร้อยละ 50 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบเก่ียวกบัปัญหากลิน่จากประเดน็ท่ีเกิดขึน้โดยสมาชิกบางรายในชมุชนรอบพืน้ท่ีโรงงานของ
บริษัทฯ คณะกรรมการห้าภาคสว่นประกอบด้วยภาครัฐ ผู้ นําท้องถ่ิน ประชาชน ส่ือมวลชน และโรงงานของบริษัทฯ ได้ขอให้
บริษัทฯ ลดการผลติเส้นใยเรยอน (VSF) ลงร้อยละ 50 จากระดบัปกติเป็นการชัว่คราว 
 
 บริษัทฯ ได้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานการปลอ่ยก๊าซทัง้หมดตามพระราชบญัญติัโรงงานและมีการตรวจสอบอยา่ง
สม่ําเสมอโดยหน่วยงานกํากบัดแูลทัง้หมด ถงึแม้วา่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระดบัการปลอ่ยก๊าซอยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนีย้งั
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐบาลและสมาชิกในชมุชน อยา่งไรก็ตามการแก้ปัญหาจากประเดน็ท่ีเกิดขึน้โดยสมาชิกบาง
รายในชมุชนและส่ือบางสว่น บริษัทฯ ได้สง่แผนการดําเนินงานสําหรับสง่เสริมการปรับปรุงในการลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนได
ซลัไฟด์ (CS2) และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ได้มีการทํางานอย่างรวดเร็วทัง้กบัชมุชน หน่วยงาน
ราชการตา่งๆ และผู้ เช่ียวชาญด้านสิง่แวดล้อม และความคืบหน้าในเร่ืองดงักลา่ว บริษัทฯ จะขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
คณะกรรมการห้าภาคสว่นเพ่ือพิจารณาตอ่ไปเพ่ือให้การผลิตกลบัมาอยูใ่นระดบัปกติก่อนเวลาตามท่ีกําหนดไว้ของเดือน
มิถนุายน 2560 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัไมเ่หน็ผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัใดๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการลกูค้าและผู้จดัจําหน่ายท่ีสําคญั
ในระยะสัน้ 
 
 บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งพิจารณาผลกระทบในประเด็นดงักลา่วและจะแจ้งการพฒันาให้ทราบตอ่ไป 

 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
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